

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๒๔/ว ๑๑๗๕



สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔
๕๔๙/๑ ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม
ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๑๗ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง การอนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ในเขตสุขภาพที่ ๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๘.๐๒/ว ๕๐๓

ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างที่ได้รับการอนุมัติ

จำนวน ๑ ฉบับ

๓. บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างที่ไม่ได้รับการอนุมัติ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่หน่วยงานในสังกัดเขตสุขภาพที่ ๔ แจ้งความประสงค์ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง ขอตัดโอนตำแหน่งว่าง และขอปรับปรุงตำแหน่งว่าง เพื่อรับย้าย/รับโอน บรรจุผู้ได้รับคัดเลือก บรรจุผู้สอบแข่งขัน บรรจุกลับเลื่อนระดับที่สูงขึ้น และกรณีอื่นๆ นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ ขอเรียนว่า ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้พิจารณาการอนุมัติใช้ตำแหน่งว่างกรอบบรรจุ รวมจำนวน ๑๖๒ อัตรา ดังนี้

๑. อนุมัติให้ใช้ตำแหน่งว่าง จำนวน ๑๔๗ อัตรา (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๒. ไม่อนุมัติให้ใช้ตำแหน่งว่าง จำนวน ๑๕ อัตรา (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดตำแหน่ง หรือหากอนุมัติให้ใช้ตำแหน่งอาจไม่สามารถสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งได้ เนื่องจากไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หรือนำสายงานที่ต้องปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนราชการไปเปลี่ยนเป็นสายงานอื่นหรือยุบเลิกตำแหน่ง เป็นต้น ทั้งนี้ หากหน่วยงานยังมีความประสงค์ที่จะใช้ตำแหน่งว่างที่ไม่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ สามารถแสดงเอกสาร หลักฐาน ภาระงาน เพื่อประกอบการพิจารณา และแจ้งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาอีกครั้ง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย



<https://shorturl.asia/enpSA>

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร. ๐ ๓๖๒๓ ๐๕๒๕ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร ๐ ๓๖๒๓ ๐๕๓๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : rhsoffice4.chro@gmail.com



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๓๔๑

ที่ สธ ๐๒๐๘.๐๒/ว ๕๐๓

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง การอนุมัติให้ตำแหน่งว่าง

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑ - ๑๒

๑. มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เห็นชอบข้อเสนอมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อให้ส่วนราชการและองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคลนำไปปฏิบัติ ภายใต้มาตรการดังกล่าวมุ่งเน้นการบริหารกำลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของภาครัฐ ควบคุมการเพิ่มอัตรากำลังภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม มีสมรรถนะ และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และส่งเสริมส่วนราชการให้ใช้กำลังคนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารกำลังคนภาครัฐ/การบริหารงานภาครัฐ อันจะส่งผลให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ดังนั้น จึงกำหนดเงื่อนไขและติดตามการบริหารอัตราว่างของส่วนราชการไม่ควรมีตำแหน่งว่างข้าราชการเกินร้อยละ ๕ ของกรอบอัตราข้าราชการทั้งหมด และไม่มีตำแหน่งว่างติดต่อกันเป็นระยะเวลาเกิน ๑ ปี ทั้งนี้ ไม่รวมกรณีตำแหน่งที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อบรรจุ ย้าย โอน เลื่อน หรือกรณีตำแหน่งอื่นที่ถูกกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ โดยสำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วม คปร. จะติดตามผลการบริหารอัตราว่างและระยะเวลาที่ว่างทุกสิ้นปีงบประมาณ เพื่อพิจารณานำตำแหน่งว่างเกินร้อยละ ๕ หรือว่างนานเกิน ๑ ปี พิจารณาจัดสรรให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนราชการที่มีความจำเป็นต่อไป (เอกสารแนบ ๑)

๒. ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๘.๐๒/ว ๑๔๒ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง การบริหารอัตราว่างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการเร่งรัดการบริหารอัตราว่าง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยกำหนดให้การขอใช้ตำแหน่งว่าง/ตำแหน่งจะว่างทุกตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ให้หน่วยงานแสดงเอกสาร หลักฐาน ภาระงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำเขตสุขภาพ เสนอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาเป็นรายกรณีไป และต้องได้รับการอนุมัติให้ใช้ตำแหน่งว่างดังกล่าวก่อน จึงจะสามารถดำเนินการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งได้ (เอกสารแนบ ๒)

๓. เขตสุขภาพที่ ๑ - ๑๒ แจ้งความประสงค์ขอใช้ตำแหน่งว่างกรอบบรรจุ พร้อมแสดงเอกสาร หลักฐาน ภาระงาน ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำเขตสุขภาพ รวมจำนวน ๑,๖๐๒ อัตรา (เอกสารแนบ ๓)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนว่า ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติให้ใช้ตำแหน่งว่าง รวมจำนวน ๑,๔๕๐ อัตรา (เอกสารแนบ ๔)

๒. ไม่อนุมัติให้ใช้ตำแหน่งว่าง รวมจำนวน ๑๖๒ อัตรา (เอกสารแนบ ๕) เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดตำแหน่ง หรือหากอนุมัติให้ใช้ตำแหน่งอาจไม่สามารถสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งได้ เนื่องจากไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หรือนำสายงานที่ต้องปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนราชการไปเปลี่ยนเป็นสายงานอื่นหรือยุบเลิกตำแหน่ง เป็นต้น ทั้งนี้ หากเขตสุขภาพยังมีความประสงค์ที่จะใช้ตำแหน่งว่างที่ไม่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ สามารถแสดงเอกสาร หลักฐาน ภาระงาน เพื่อประกอบการพิจารณาและแจ้งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาอีกครั้ง

จึงเรียนเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



<https://bit.ly/4j5irja>

(นายภูเดช สุระโคตร)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดบัญชีตำแหน่งงานที่ได้รับการอนุมัติ

ลำดับ	เขต สุขภาพ	ตำแหน่ง เลขที่	จังหวัด	สังกัด	ประเภท หน่วยงาน	หน่วยงาน	งาน/กลุ่มงาน	สายงาน	ด้านความเชี่ยวชาญ	ประเภท	ระดับ	สายงานที่จะปรับปรุง กำหนดตำแหน่ง	เงื่อนไขการอนุมัติตำแหน่งว่าง	ระยะเวลาแล้วเสร็จ (นับแต่วันที่ได้อนุมัติวงเงิน อ. ก.พ.ส.ป./กระทรวง)	หมายเหตุ
1	4	19834	นครนายก	สสจ.นครนายก	รพ.สส./สอ.น	รพ.สส.บ้านหนองรี ตำบลบ้านพร้าว สสอ.บ้านนา จ.นครนายก	กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค	เจ้าพนักงานสาธารณสุข		ทั่วไป	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	เจ้าพนักงานสุขภาพ	บรรจุผู้สอนแข่งขัน	3 เดือน	แต่ตั้งไม่ก่อน อ.ก.พ.กระทรวง/อ.ก.พ.ส.ป.
2	4	19869	นครนายก	สสจ.นครนายก	รพ.สส./สอ.น	สอ.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.นครนายก สสอ.เมืองนครนายก จ.นครนายก	กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค	เจ้าพนักงานสาธารณสุข		ทั่วไป	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	บุคลากรตำแหน่งเปลี่ยนสายงาน		3 เดือน	
3	4	20071	นครนายก	รพท.นครนายก สสจ. นครนายก	รพท.	รพท.นครนายก สสจ.นครนายก	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก	นักเทคนิคการแพทย์	ด้านบริการทางวิชาการ	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		รับโอน	6 เดือน	
4	4	19460	นครนายก	รพท.นครนายก สสจ. นครนายก	รพท.	รพท.นครนายก สสจ.นครนายก	กลุ่มงานเภสัชกรรม	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม		ทั่วไป	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน		บรรจุผู้ได้รับคัดเลือก	3 เดือน	
5	4	5965	นนทบุรี	สสจ.นนทบุรี	รพช.	รพช.ปากเกร็ด สสจ.นนทบุรี	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เจ้าพนักงานสุขภาพ		ทั่วไป	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน		รับย้ายภายในจังหวัด	6 เดือน	
6	4	6003	นนทบุรี	สสจ.นนทบุรี	สสจ.	สสจ.นนทบุรี	กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย	เจ้าพนักงานสาธารณสุข		ทั่วไป	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	เจ้าพนักงานเวชสถิติ	บรรจุผู้ได้รับคัดเลือก	3 เดือน	แต่ตั้งไม่ก่อน อ.ก.พ.กระทรวง/อ.ก.พ.ส.ป.
7	4	6341	นนทบุรี	สสจ.นนทบุรี	รพ.สส./สอ.น	รพ.สส.คลองพระอุดม สสอ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี	กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค	เจ้าพนักงานสาธารณสุข		ทั่วไป	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	เจ้าพนักงานเวชสถิติ	บรรจุผู้ได้รับคัดเลือก	3 เดือน	แต่ตั้งไม่ก่อน อ.ก.พ.กระทรวง/อ.ก.พ.ส.ป.
8	4	5940	นนทบุรี	สสจ.นนทบุรี	รพช.	รพช.โพธิ์น้อย สสจ.นนทบุรี	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาล	พยาบาลวิชาชีพ	ด้านการพยาบาล	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		บรรจุผู้ได้รับคัดเลือก	3 เดือน	
9	4	6127	นนทบุรี	สสจ.นนทบุรี	สสจ.	สสจ.นนทบุรี	กลุ่มกฎหมาย	เจ้าพนักงานสุขภาพ		ทั่วไป	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน		บรรจุผู้สอนแข่งขัน	3 เดือน	
10	4	6252	นนทบุรี	สสจ.นนทบุรี	สสจ.	สสจ.นนทบุรี	กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล	เจ้าพนักงานสุขภาพ		ทั่วไป	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน		บรรจุผู้สอนแข่งขัน	3 เดือน	
11	4	5561	นนทบุรี	สสจ.นนทบุรี	สสจ.	สสจ.นนทบุรี	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	เจ้าพนักงานสุขภาพ		ทั่วไป	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน		บรรจุผู้สอนแข่งขัน	3 เดือน	
12	4	61792	นนทบุรี	สสจ.นนทบุรี	รพช.	รพช.บางกรวย สสจ.นนทบุรี	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	นักวิชาการพัสดุ		วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		บรรจุผู้สอนแข่งขัน	3 เดือน	
13	4	5576	นนทบุรี	สสจ.นนทบุรี	รพ.สส./สอ.น	รพ.สส.บางละม้าย สสอ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี	กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค	นักวิชาการสาธารณสุข	ด้านบริการทางวิชาการ	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		รับย้าย/รับโอน	6 เดือน	
14	4	241685	นนทบุรี	สสจ.นนทบุรี	รพช.	รพช.บางกรวย สสจ.นนทบุรี	กลุ่มงานสุขภาพจิตจิต	นักวิชาการครอบครัว		วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		บรรจุผู้สอนแข่งขัน	3 เดือน	
15	4	6385	นนทบุรี	รพท.พระนั่งเกล้า สสจ. นนทบุรี	รพท.	รพท.พระนั่งเกล้า สสจ.นนทบุรี	กลุ่มงานการเงิน	นักวิชาการเงินและบัญชี		วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		บรรจุผู้สอนแข่งขัน	3 เดือน	
16	4	68196	นนทบุรี	รพท.พระนั่งเกล้า สสจ. นนทบุรี	รพท.	รพท.พระนั่งเกล้า สสจ.นนทบุรี	กลุ่มงานเภสัชกรรม	เภสัชกร	ด้านเภสัชกรรมการผลิตหรือ ด้	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		บรรจุผู้ได้รับคัดเลือก	3 เดือน	
17	4	17446	นนทบุรี	รพท.พระนั่งเกล้า สสจ. นนทบุรี	รพท.	รพท.พระนั่งเกล้า สสจ.นนทบุรี	กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช กลุ่มการพยาบาล	พยาบาลวิชาชีพ	ด้านการพยาบาล	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		บรรจุผู้ได้รับคัดเลือก	3 เดือน	
18	4	195627	นนทบุรี	รพท.พระนั่งเกล้า สสจ. นนทบุรี	รพท.	รพท.พระนั่งเกล้า สสจ.นนทบุรี	กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี กลุ่มการพยาบาล	พยาบาลวิชาชีพ	ด้านการพยาบาลวิสัญญี	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		บรรจุผู้ได้รับคัดเลือก	3 เดือน	
19	4	6465	นนทบุรี	รพท.พระนั่งเกล้า สสจ. นนทบุรี	รพท.	รพท.พระนั่งเกล้า สสจ.นนทบุรี	งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานออชิวเวชกรรม	พยาบาลวิชาชีพ	ด้านการพยาบาล	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		บรรจุผู้ได้รับคัดเลือก	3 เดือน	
20	4	6350	นนทบุรี	รพท.พระนั่งเกล้า สสจ. นนทบุรี	รพท.	รพท.พระนั่งเกล้า สสจ.นนทบุรี	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล	นักทรัพยากรบุคคล		วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		รับย้าย/รับโอน	6 เดือน	
21	4	239810	นนทบุรี	รพท.พระนั่งเกล้า สสจ. นนทบุรี	รพท.	รพท.พระนั่งเกล้า สสจ.นนทบุรี	กลุ่มงานเภสัชกรรม	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม		ทั่วไป	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน		บรรจุผู้ได้รับคัดเลือก	3 เดือน	
22	4	6574	นนทบุรี	รพท.พระนั่งเกล้า สสจ. นนทบุรี	รพท.	รพท.พระนั่งเกล้า สสจ.นนทบุรี	กลุ่มงานพยาธิวิทยาวิภาค	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์	ด้านบริการทางวิชาการ	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		บรรจุผู้สอนแข่งขัน	3 เดือน	
23	4	7043	ปทุมธานี	สสจ.ปทุมธานี	สสจ.	สสจ.ปทุมธานี	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	นายช่างโสต		ทั่วไป	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน		บรรจุผู้สอนแข่งขัน	3 เดือน	
24	4	210183	ปทุมธานี	สสจ.ปทุมธานี	รพช.	รพช.ประชานิธิย์ อำเภอธัญบุรี สสจ.ปทุมธานี	งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล	พยาบาลวิชาชีพ	ด้านการพยาบาล	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		บรรจุผู้ได้รับคัดเลือก	3 เดือน	
25	4	241687	ปทุมธานี	สสจ.ปทุมธานี	สสจ.	สสจ.ปทุมธานี	กลุ่มงานสุขภาพจิตจิต	นักวิชาการครอบครัว		วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		บรรจุผู้สอนแข่งขัน	3 เดือน	
26	4	7068	ปทุมธานี	สสจ.ปทุมธานี	สสจ.	สสจ.ปทุมธานี	กลุ่มงานประกันสุขภาพ	นักวิชาการสาธารณสุข	ด้านบริการทางวิชาการ	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		รับย้าย/รับโอน	6 เดือน	
27	4	95810	ปทุมธานี	สสจ.ปทุมธานี	รพช.	รพช.หนองเสือ สสจ.ปทุมธานี	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาล	พยาบาลวิชาชีพ	ด้านการพยาบาล	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		บรรจุผู้ได้รับคัดเลือก	3 เดือน	
28	4	142479	ปทุมธานี	สสจ.ปทุมธานี	รพช.	รพช.ประชานิธิย์ อำเภอธัญบุรี สสจ.ปทุมธานี	กลุ่มงานรังสีวิทยา	นักรังสีการแพทย์	ด้านบริการทางวิชาการ	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		บรรจุผู้ได้รับคัดเลือก	3 เดือน	
29	4	9564	พระนครศรีอยุธยา	สสจ.พระนครศรีอยุธยา	รพ.สส./สอ.น	รพ.สส.คลองขลุง ตำบลเชิงระกาน้อย สสอ.บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา	กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว	เจ้าพนักงานสาธารณสุข		ทั่วไป	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	นักวิชาการเงินและบัญชี	บรรจุผู้สอนแข่งขัน	3 เดือน	แต่ตั้งไม่ก่อน อ.ก.พ.กระทรวง/อ.ก.พ.ส.ป.
30	4	9778	พระนครศรีอยุธยา	สสจ.พระนครศรีอยุธยา	รพ.สส./สอ.น	รพ.สส.ตำบลบางเจจิง สสอ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา	กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว	นักวิชาการสาธารณสุข	ด้านบริการทางวิชาการ	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	พยาบาลวิชาชีพ	บรรจุผู้ได้รับคัดเลือก	3 เดือน	แต่ตั้งไม่ก่อน อ.ก.พ.กระทรวง/อ.ก.พ.ส.ป.

รายละเอียดบัญชีตำแหน่งที่ได้รับการอนุมัติ

ลำดับ	เขต สุขภาพ	ตำแหน่ง เลขที่	จังหวัด	สังกัด	ประเภท หน่วยงาน	หน่วยงาน	งาน/กลุ่มงาน	สายงาน	ตำแหน่งเชี่ยวชาญ	ประเภท	ระดับ	สายงานที่ขอปรับปรุง กำหนดตำแหน่ง	เงื่อนไขการอนุมัติตำแหน่งว่าง	ระยะเวลาแล้วเสร็จ (นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติวงที่ ๑ ก.พ.ส.ป./กระทรวง)	หมายเหตุ	
61	4	10729	พระนครศรีอยุธยา	วท.เสนา สจ.พระนครศรีอยุธยา	วท.	วท.เสนา สจ.พระนครศรีอยุธยา	งานการพยาบาลที่บ้านและชุมชน กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน	พยาบาลวิชาชีพ	ด้านการพยาบาล	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		บรรจุผู้ได้รับคัดเลือก	3 เดือน		
62	4	12058	สมุทรปราการ	สจ.สมุทรปราการ	สจ.	สจ.สมุทรปราการ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	นักวิชาการพัสดุ		วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		บรรจุผู้สอบแข่งขัน	3 เดือน		
63	4	12673	สมุทรปราการ	สจ.สมุทรปราการ	วท.	วท.โคกเจริญ สจ.สมุทรปราการ	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	นักจัดการงานทั่วไป		วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		รับโอน	6 เดือน		
64	4	13292	สมุทรปราการ	สจ.สมุทรปราการ	วท.สส./สอ.น	วท.สส.ตำบลบางขันแตก สอ.หนองม่วง จ.สมุทรปราการ	กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค	นักวิชาการสาธารณสุข	ด้านบริการทางวิชาการ	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		ยุบกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น	3 เดือน		
65	4	13364	สมุทรปราการ	สจ.สมุทรปราการ	วท.สส./สอ.น	วท.สส.ตำบลบางชันหมาก สอ.เมืองสมุทรปราการ	กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว	พยาบาลวิชาชีพ	ด้านการพยาบาล	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		รับย้าย/รับโอน	6 เดือน		
66	4	13130	สมุทรปราการ	สจ.สมุทรปราการ	วท.	วท.ท่าหลวง สจ.สมุทรปราการ	กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	แพทย์แผนไทย		วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		บรรจุผู้ได้รับคัดเลือก	3 เดือน		
67	4	12969	สมุทรปราการ	สจ.สมุทรปราการ	วท.	วท.โคกสำโรง สจ.สมุทรปราการ	กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	แพทย์แผนไทย		วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		บรรจุผู้ได้รับคัดเลือก	3 เดือน		
68	4	13343	สมุทรปราการ	วท.พระนครศรีอยุธยา	วท.	วท.พระนครศรีอยุธยา สจ.สมุทรปราการ	งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง กลุ่มงานเวชกรรมสังคม	พยาบาลวิชาชีพ	ด้านการพยาบาล	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		บรรจุผู้ได้รับคัดเลือก	3 เดือน		
69	4	13320	สมุทรปราการ	วท.พระนครศรีอยุธยา	วท.	วท.พระนครศรีอยุธยา สจ.สมุทรปราการ	กลุ่มงานการเงิน	เจ้าหน้าที่งานเงินและบัญชี			ทั่วไป	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน		บรรจุผู้สอบแข่งขัน	3 เดือน	
70	4	143962	สมุทรปราการ	วท.พระนครศรีอยุธยา	วท.	วท.พระนครศรีอยุธยา สจ.สมุทรปราการ	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม กลุ่มการพยาบาล	พยาบาลวิชาชีพ	ด้านการพยาบาล	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		รับย้าย/รับโอน	6 เดือน		
71	4	13578	สมุทรปราการ	วท.พระนครศรีอยุธยา	วท.	วท.พระนครศรีอยุธยา สจ.สมุทรปราการ	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กลุ่มการพยาบาล	พยาบาลวิชาชีพ	ด้านการพยาบาล	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		บรรจุผู้ได้รับคัดเลือก	3 เดือน		
72	4	221470	สมุทรปราการ	วท.พระนครศรีอยุธยา	วท.	วท.พระนครศรีอยุธยา สจ.สมุทรปราการ	กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก กลุ่มการพยาบาล	พยาบาลวิชาชีพ	ด้านการพยาบาล	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		บรรจุผู้ได้รับคัดเลือก	3 เดือน		
73	4	185528	สมุทรปราการ	วท.พระนครศรีอยุธยา	วท.	วท.พระนครศรีอยุธยา สจ.สมุทรปราการ	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก	นักเทคนิคการแพทย์	ด้านบริการทางวิชาการ	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		บรรจุผู้ได้รับคัดเลือก	3 เดือน		
74	4	178485	สมุทรปราการ	วท.พระนครศรีอยุธยา	วท.	วท.พระนครศรีอยุธยา สจ.สมุทรปราการ	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข			ทั่วไป	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	เจ้าหน้าที่งานเวชสถิติ	บรรจุผู้ได้รับคัดเลือก	3 เดือน	แต่งตั้งไม่ก่อน อ.ก.พ.กระทรวง/อ.ก.พ.ส.ป.ม
75	4	56353	สมุทรปราการ	วท.บ้านฉาง สจ.สมุทรปราการ	วท.	วท.บ้านฉาง สจ.สมุทรปราการ	งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง กลุ่มงานเวชกรรมสังคม	นักระบาดวิทยา		วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ	นักวิชาการสาธารณสุข	บรรจุผู้สอบแข่งขัน	3 เดือน	แต่งตั้งไม่ก่อน อ.ก.พ.กระทรวง/อ.ก.พ.ส.ป.ม	
76	4	13828	สมุทรปราการ	วท.บ้านฉาง สจ.สมุทรปราการ	วท.	วท.บ้านฉาง สจ.สมุทรปราการ	กลุ่มงานการเงิน	นักวิชาการเงินและบัญชี		วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		รับโอน	6 เดือน		
77	4	17646	สระบุรี	สจ.สระบุรี	วท.สส./สอ.น	วท.สส.ตำบลสหราษฎร์ สอ.เสาไห้ จ.สระบุรี	กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข	นักวิชาการสาธารณสุข	ด้านบริการทางวิชาการ	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		รับย้ายภายในจังหวัด	6 เดือน		
78	4	16983	สระบุรี	สจ.สระบุรี	วท.	วท.หนองแค สจ.สระบุรี	กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม	เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข			ทั่วไป	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	เจ้าหน้าที่งานเวชสถิติ	บรรจุผู้ได้รับคัดเลือก	3 เดือน	แต่งตั้งไม่ก่อน อ.ก.พ.กระทรวง/อ.ก.พ.ส.ป.ม
79	4	17722	สระบุรี	สจ.สระบุรี	วท.สส./สอ.น	วท.สส.ตำบลหนองหัวไร่ สอ.หนองแก่ง จ.สระบุรี	กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว	พยาบาลวิชาชีพ	ด้านการพยาบาล	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		รับย้าย/รับโอน	6 เดือน		
80	4	17341	สระบุรี	สจ.สระบุรี	วท.สส./สอ.น	วท.สส.ตำบลบ้านกล้วย สอ.หนองไผ่ จ.สระบุรี	กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว	พยาบาลวิชาชีพ	ด้านการพยาบาล	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		รับย้าย/รับโอน	6 เดือน		
81	4	17408	สระบุรี	สจ.สระบุรี	วท.สส./สอ.น	วท.สส.ตำบลชาติกันหา สอ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี	กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค	พยาบาลวิชาชีพ	ด้านการพยาบาล	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		รับย้าย/รับโอน	6 เดือน		
82	4	18595	สระบุรี	สจ.สระบุรี	วท.สส./สอ.น	วท.สส.ตำบลสหราษฎร์ สอ.เสาไห้ จ.สระบุรี	กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว	พยาบาลวิชาชีพ	ด้านการพยาบาล	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		รับย้าย/รับโอน	6 เดือน		
83	4	17165	สระบุรี	สจ.สระบุรี	วท.	วท.หนองแก่ง สจ.สระบุรี	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาล	พยาบาลวิชาชีพ	ด้านการพยาบาล	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		รับย้าย/รับโอน	6 เดือน		
84	4	19652	สระบุรี	สจ.สระบุรี	วท.	วท.คอนทูน สจ.สระบุรี	กลุ่มงานรังสีวิทยา	นักรังสีการแพทย์	ด้านบริการทางวิชาการ	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		รับย้าย/รับโอน	6 เดือน		
85	4	17117	สระบุรี	สจ.สระบุรี	วท.	วท.หนองแก่ง สจ.สระบุรี	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	นักจัดการงานทั่วไป		วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		รับย้าย/รับโอน	6 เดือน		
86	4	17350	สระบุรี	สจ.สระบุรี	วท.	วท.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สจ.สระบุรี	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	นักจัดการงานทั่วไป		วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		รับย้าย/รับโอน	6 เดือน		
87	4	16878	สระบุรี	สจ.สระบุรี	สจ.	สจ.สระบุรี	กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด	นักวิชาการสาธารณสุข	ด้านบริการทางวิชาการ	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		รับย้าย/รับโอน	6 เดือน		
88	4	241752	สระบุรี	สจ.สระบุรี	วท.	วท.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สจ.สระบุรี	กลุ่มงานสุขภาพจิต	นักวิชาการทรมจิตเวช		วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		รับย้าย/รับโอน	6 เดือน		
89	4	18800	สระบุรี	สจ.สระบุรี	วท.สส./สอ.น	วท.สส.บ้านช้างชุม ตำบลชุมโจรส สอ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี	กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว	พยาบาลวิชาชีพ	ด้านการพยาบาล	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		รับย้าย/รับโอน	6 เดือน		
90	4	17181	สระบุรี	สจ.สระบุรี	วท.	วท.บ้านหมอ สจ.สระบุรี	กลุ่มงานบริหารทั่วไป	นักจัดการงานทั่วไป		วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		รับย้าย(ข้ามจังหวัด)	6 เดือน		

รายละเอียดบัญชีตำแหน่งว่างที่ไม่ได้รับการอนุมัติ

ลำดับ	เขต สุขภาพ	ตำแหน่ง เลขที่	จังหวัด	สังกัด	ประเภท หน่วยงาน	หน่วยงาน	งาน/กลุ่มงาน	สายงาน	ด้านความเชี่ยวชาญ	ประเภท	ระดับ	สายงานที่จะปรับปรุงกำหนด ตำแหน่ง	เลื่อนไปจากไม่อนุมัติ ตำแหน่งว่าง	หมายเหตุไม่อนุมัติ
1	4	19938	นครนายก	สสจ.นครนายก	รพ.สต.	รพ.สต.บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะโพธิ์ สสอ.ปากพลี จ.นครนายก	กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค	นักวิชาการสาธารณสุข	ด้านบริการทางวิชาการ	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		บรรจุผู้สอบแข่งขัน	ขอเรียกผู้สอบแต่ไม่มีบัญชีสอบแข่งขัน
2	4	19917	นครนายก	สสจ.นครนายก	รพ.สต.	รพ.สต.บ้านประจักษ์บ้านสมบูรณ์ ตำบลบางสมบูรณ์ สสอ.อรัญผิง จ.นครนายก	กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข	นักวิชาการสาธารณสุข	ด้านบริการทางวิชาการ	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		บรรจุผู้สอบแข่งขัน	ขอเรียกผู้สอบแต่ไม่มีบัญชีสอบแข่งขัน
3	4	19930	นครนายก	สสจ.นครนายก	รพ.สต.	รพ.สต.บ้านโนน ตำบลบางลูกเสือ สสอ.อรัญผิง จ.นครนายก	กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข	นักวิชาการสาธารณสุข	ด้านบริการทางวิชาการ	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		บรรจุผู้สอบแข่งขัน	ขอเรียกผู้สอบแต่ไม่มีบัญชีสอบแข่งขัน
4	4	19814	นครนายก	สสจ.นครนายก	รพ.สต.	รพ.สต.บ้านวิชัยฉิม ตำบลหินตั้ง สสอ.เมืองนครนายก จ.นครนายก	กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค	นักวิชาการสาธารณสุข	ด้านบริการทางวิชาการ	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		บรรจุผู้สอบแข่งขัน	ขอเรียกผู้สอบแต่ไม่มีบัญชีสอบแข่งขัน
5	4	19833	นครนายก	สสจ.นครนายก	รพ.สต.	รพ.สต.บ้านหนองรี ตำบลบ้านพร้าว สสอ.บ้านนา จ.นครนายก	กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข	นักวิชาการสาธารณสุข	ด้านบริการทางวิชาการ	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		บรรจุผู้สอบแข่งขัน	ขอเรียกผู้สอบแต่ไม่มีบัญชีสอบแข่งขัน
6	4	19857	นครนายก	สสจ.นครนายก	รพ.สต.	รพ.สต.บ้านบางอ้อ ตำบลบางอ้อ สสอ.บ้านนา จ.นครนายก	กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว	นักวิชาการสาธารณสุข	ด้านบริการทางวิชาการ	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		บรรจุผู้สอบแข่งขัน	ขอเรียกผู้สอบแต่ไม่มีบัญชีสอบแข่งขัน
7	4	9323	พระนครศรีอยุธยา	สสจ.พระนครศรีอยุธยา	รพ.สต.	รพ.สต.ตำบลท่าหลวง สสอ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา	กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค	นักวิชาการสาธารณสุข	ด้านบริการทางวิชาการ	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		บรรจุผู้สอบแข่งขัน	ขอเรียกผู้สอบแต่ไม่มีบัญชีสอบแข่งขัน
8	4	9482	พระนครศรีอยุธยา	สสจ.พระนครศรีอยุธยา	รพ.สต.	รพ.สต.ตำบลลาดน้ำส้ม สสอ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา	กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว	นักวิชาการสาธารณสุข	ด้านบริการทางวิชาการ	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		บรรจุผู้สอบแข่งขัน	ขอเรียกผู้สอบแต่ไม่มีบัญชีสอบแข่งขัน
9	4	9330	พระนครศรีอยุธยา	สสจ.พระนครศรีอยุธยา	รพ.สต.	รพ.สต.ตำบลท่าหลวง สสอ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา	กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว	นักวิชาการสาธารณสุข	ด้านบริการทางวิชาการ	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		บรรจุผู้สอบแข่งขัน	ขอเรียกผู้สอบแต่ไม่มีบัญชีสอบแข่งขัน
10	4	9919	พระนครศรีอยุธยา	รพ.เสนา สสจ.พระนครศรีอยุธยา	รพท.	รพท.เสนา สสจ.พระนครศรีอยุธยา	กลุ่มงานประกันสุขภาพ	นักวิชาการสาธารณสุข	ด้านบริการทางวิชาการ	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		บรรจุผู้สอบแข่งขัน	ขอเรียกผู้สอบแต่ไม่มีบัญชีสอบแข่งขัน
11	4	13134	ลพบุรี	สสจ.ลพบุรี	รพ.สต.	รพ.สต.ตำบลดงหิน สสอ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี	กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค	นักวิชาการสาธารณสุข	ด้านบริการทางวิชาการ	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		บรรจุผู้สอบแข่งขัน	ขอเรียกผู้สอบแต่ไม่มีบัญชีสอบแข่งขัน
12	4	12908	ลพบุรี	สสจ.ลพบุรี	รพ.สต.	รพ.สต.ตำบลมหาสอน สสอ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี	กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค	นักวิชาการสาธารณสุข	ด้านบริการทางวิชาการ	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		บรรจุผู้สอบแข่งขัน	ขอเรียกผู้สอบแต่ไม่มีบัญชีสอบแข่งขัน
13	4	12513	ลพบุรี	สสจ.ลพบุรี	รพช.	รพช.ท่าวัง สสจ.ลพบุรี	งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงาน การพยาบาล	พยาบาลวิชาชีพ	ด้านการพยาบาล	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		บรรจุกลับ	ตำแหน่งเกษียณ ปี 2568
14	4	17385	สระบุรี	สสจ.สระบุรี	รพช.	รพช.เสาให้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สสจ.สระบุรี	งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงาน การพยาบาล	พยาบาลวิชาชีพ	ด้านการพยาบาล	วิชาการ	ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		รับย้าย(ภายในจังหวัด)	ตำแหน่งเกษียณ ปี 2568
15	4	185634	สระบุรี	รพช.สระบุรี สสจ.สระบุรี	รพช.	รพช.สระบุรี สสจ.สระบุรี	กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	เจ้าพนักงานสาธารณสุข		ทั่วไป	ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน		บรรจุผู้สอบแข่งขัน	ขอเรียกผู้สอบแต่ไม่มีบัญชีสอบแข่งขัน